

นักพัฒนา “ทีม Inspira” จากแดนอิเหนา คิวรางวัลใหญ่ในการแข่งขัน แบล็คเบอร์รี่ แจมแฮค 2012



30 พฤศจิกายน 2555 – ทีม ได้ประกาศผลผู้ชนะรางวัลใหญ่ของงาน Hackathon หรือ แบล็คเบอร์รี่ แจมแฮค 2012 (BlackBerry® JamHack 2012) ภายในงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2012 ณ กรุงไทย ประเทศไทย เมื่อคืนวานนี้ สำหรับงาน แบล็คเบอร์รี่ แจมแฮค 2012 เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อเนื่องและเกิดขึ้นพร้อมกันครั้งแรกทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยทีมที่สามารถ

พิชิตรางวัลเหนือทีมอื่นๆ อีก 9 เมือง ก็ได้แก่ ทีมอินสไปรา (Inspira) จากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย วินเซนติอัส ปุตรา ซึ่งสามารถเอาชนะใจกรรมการและผู้ชมด้วยแอปพลิเคชันสุดเจ๋งที่มีชื่อว่า ซอคเกอร์ ทิกเกอร์ (Soccer Ticker)

โดยแอปพลิเคชันซอคเกอร์ ทิกเกอร์ นี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่พลาดการอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลล่าสุด รวมทั้งยังสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ได้ตลอดเวลาอีกด้วย แอปพลิเคชันดังกล่าว ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบผลการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่เท่านั้น แต่ยังสามารถสนทนากับผู้ใช้แอปพลิเคชันคนอื่นๆ ได้แบบเรียลไทม์ แฟนบอลจึงสามารถแบ่งปันข้อมูลและแสดงความคิดเห็นว่าทีมใดที่ตนคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชนะในนัดนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่

โดยทีมผู้ชนะจากอินโดนีเซียคว่ำรางวัลเงินสด 10,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมฟรีทริปไปชมงานเปิดตัว แบล็คเบอร์รี่ 10 ระดับโลก และสิทธิในการทำตลาดใน BlackBerry App World™ หลังจากการเปิดตัวแบล็คเบอร์รี่ 10 เป็นเวลา 2 เดือน นอกจากนี้ ยังสามารถรับคำปรึกษาด้านเทคนิคและทางธุรกิจเป็นเวลาถึง 3 เดือนหลังจากที่มีการเปิดตัวแบล็คเบอร์รี่ 10 ในประเทศอินโดนีเซีย

ทางด้านรางวัลรองชนะเลิศของการแข่งขันสองรางวัลได้แก่ทีม ไฮฟ์ (Hive) จากประเทศออสเตรเลีย และทีม ไลฟ์ บ็อกซ์ 365 (Lifebox 365) จากประเทศเวียดนาม

แอปพลิเคชันของทิม ไฮฟ์ เป็นบริการการเดินทางร่วมกัน (ride-sharing) ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางขององค์กร พร้อมส่งเสริมการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยลดจำนวนการเดินทาง โดยแท็กซี่ที่ซ้อนกันเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางเดียว แอปพลิเคชันนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถเข้าถึงเครือข่ายการเดินทางร่วมกันทางแท็กซี่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เกิดขึ้นของการเดินทาง

ส่วนแอปพลิเคชัน 365 นั้นมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเอง ผ่านการลงบันทึกขั้นตอนต่างๆ ด้วยรูปภาพและคลิปเสียงพร้อมความคิดเห็น ขณะที่ดำเนินการไปสู่เป้าหมายของตนที่ตั้งไว้

เกี่ยวกับ แบล็คเบอร์รี่ แจมแฮค 2012

การแข่งขันแบล็คเบอร์รี่ แจมแฮค 2012 (BlackBerry JamHack 2012) จัดขึ้นใน 10 เมืองหลักทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในช่วงเวลาสองสัปดาห์ การแข่งขันที่ใช้เวลา 40 ชั่วโมงนี้ เปิดโอกาสให้แก่ทีมนักพัฒนา นักออกแบบ ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟซ (UI) และ/หรือ นักการตลาดที่ประกอบด้วยสมาชิกทีมละ 4 คนได้มาร่วมกันผลิตผลงานแอปพลิเคชันสำหรับ แบล็คเบอร์รี่ 10 ซึ่งตลอดช่วงการจัดงาน ทีมงาน BlackBerry Developer Evangelist ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเมืองเพื่อให้เหล่านักพัฒนาสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด รวมทั้งดึงดูดความสนใจในระดับโลก นอกจากนี้แล้ว ในช่วงเวลาสองวันของการจัดงานนี้ ยังรวมไปถึงช่วงของการ ‘แบ่งปันข้อมูล’ ที่มีชื่อเรียกอย่างลงตัวว่า JamBytes โดยจะเป็นช่วงที่นักพัฒนามีโอกาสได้เรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม แบล็คเบอร์รี่ 10 รับคำแนะนำถึงวิธีการเสริมประสิทธิภาพให้กับแอปพลิเคชัน แบล็คเบอร์รี่ 10 ของตนเอง ตลอดจนกลยุทธ์ทางด้านการค้าสำหรับการทำตลาดแอปพลิเคชันผ่าน BlackBerry App World